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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๖๖ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดระยอง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

หนว่ยงานภาครฐั                       ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน                         อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้อง
อาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนนิการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๖. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึง เยี่ยมชมโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าต ิโดยการน าแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดความเหลื่อมล้ าที่ประชาชนได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยตรง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ  
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๗. วิธีการประเมินผล 
  
   สังเกต                 สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 
 
                 สัมภาษณ ์              อื่น ๆ 

 
 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคนื จ านวน ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 
ชาย 

๖๒ 
๓๘ 

๖๒.๐๐ 
๓๘.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๖๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐) เป็นเพศชาย 
จ านวน ๓๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐)   

 
 ๒. อายุ 
   

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๕๑ – ๖๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๓๑ 
๒๘ 
๒๑ 
๑๙ 
๑ 

๓๑.๐๐ 
๒๘.๐๐ 
๒๑.๐๐ 
๑๙.๐๐ 
๑.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๓๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๒๘ คน  (คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน 
๒๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐) อาย ุ อาย ุ๒๑ - ๓๐ ปี จ านวน ๑๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐) และอายุ
มากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐) ตามล าดับ 
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 ๓. ระดับการศึกษา 
   

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า
มัธยมศกึษา 

สูงกว่าปรญิญาตรี
ประถมศกึษา 

๔๔ 
๒๗ 
๑๔ 
๑๑ 
๔ 

๔๔.๐๐ 
๒๗.๐๐ 
๑๔.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๔๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐) มัธยมศึกษา จ านวน 
๑๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐) และ
ประถมศึกษา จ านวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐) ตามล าดับ 

 
 ๔. อาชีพหลัก 
   

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง 
อื่น ๆ 
ค้าขาย 

๔๐ 
๒๖ 
๑๘ 
๑๖ 

๔๐.๐๐ 
๒๖.๐๐ 
๑๘.๐๐ 
๑๖.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔๐ คน (คิดเป็นร้อยละ 

๔๐.๐๐) รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง จ านวน ๒๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐) อาชีพอื่น ๆ จ านวน ๑๘ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐) และอาชีพค้าขาย จ านวน ๑๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐) ตามล าดับ 
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 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า  
๑ ข้อ) 

 
ช่องทางการรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 
วิทยุ/โทรทศัน ์

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์สื่อ 
สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 

๖๙ 
๖๐ 
๕๘ 
๓๑ 

๖๙.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๕๘.๐๐ 
๓๑.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจาก บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 

จ านวน ๖๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐) รองลงมา ได้แก่ วิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๖๐ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๖๐.๐๐)อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๕๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐) และสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทต่าง ๆ จ านวน ๓๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐)  ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

 

 
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 

(%) ความคิดเห็น 
๑. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการ 
    พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย 

๓.๔๐ ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๒. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการควบคุม 
    การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร  
    (คณะรัฐมนตรี) 

๓.๓๙ ๖๗.๘๐ ปานกลาง 

๓. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภา    
    ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
 

๓.๓๖ ๖๗.๒๐ ปานกลาง 

รวม ๓.๙๗ ๗๙.๔๐ มาก 

 
 

 
๒. หน้าที่และอ านาจอื่นๆ ที่ท่านทราบ 
    - 
     
 
 



5 
 

๓. ความพึงพอใจต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ การดแูลอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๔.๑๗ ๘๓.๔๐ มาก 
๒ สมาชิกวฒุิสภาผู้ใหข้้อมูล/ตอบขอ้ซักถาม ๔.๐๘ ๘๑.๖๐ มาก 
๓ สถานทีด่ าเนินโครงการฯ ๔.๐๓ ๘๐.๖๐ มาก 
๔ เนื้อหาสาระและข้อมูลที่ได้รับจากโครงการฯ ๓.๘๖ ๗๗.๒๐ มาก 

รวม ๓.๙๗ ๗๙.๔๐ มาก 
 
 ๔. ประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจง 
   การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  
   มาน าเสนอให้ประชาชนรับทราบ ผ่านการรับรู้ของ 
   สมาชิกวุฒิสภา 

๓.๙๙ ๗๙.๘๐ มาก 

๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มช่องทางการ 
   ติดต่อสื่อสารกับวุฒิสภา 

๓.๘๙ ๗๗.๘๐ มาก 
 

๓ น าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตมาบอกต่อ 
   เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
   ต่อไป 

๓.๗๗ ๗๕.๔๐ มาก 

๔ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 
   ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

๓.๗๒ ๗๔.๔๐ มาก 

รวม ๓.๙๔ ๗๘.๘๐ มาก 
  
 ๕. ท่านต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือในเรื่องใด 
  ๕.๑ แก้ไขปัญหาความแออัดของสะพานท่าเทียบเรือเทศบาลบ้านเพ โดยควรมีโป๊ะขึ้น-ลงเรือ 

      เพิ่มขึ้น โดยแยกชัดเจนระหว่างโป๊ะทัวร์หรือโป๊ะลูกค้าทั่วไป 
  ๕.๒ แก้ไขปัญหาราคาน้ ามัน มีราคาพิเศษส าหรับผู้ประกอบการเรือเร็ววิ่งข้ามเกาะเสม็ด –  

      บ้านเพ, บ้านเพ-เกาะเสม็ด   
๕.๓ ให้มีการจัดประชุมโดยตรงกับทางผู้ประกอบการที่เช่าส านักงานของท่าเรือเทศบาลบ้านเพ  
      เพ่ือรับฟังปัญหาจริงของผู้ประกอบการกับทางเทศบาลบ้านเพ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 



6 
 

๕.๔ ให้ยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมของอุทยาน-เกาะ ในน้ าทะเล ชาวบ้าน นักท่องเที่ยวได้รับ 
      ความเดือดร้อน 

  ๕.๕ ปรับปรุงกฎหมายบางตัวที่ล้าหลังให้ทันสมัยและเด็ดขาดกับผู้กระท าผิด เพ่ือประชาชน 
      ได้รับประโยชน์ 

  ๕.๖ แก้ปัญหาความเลื่อมล้ า และปากท้องของประชาชน 
  ๕.๗ ตรวจสอบ แก้ไข จัดการระบบบริหารจัดการทุกพ้ืนที่ในจังหวัดระยอง 
  ๕.๘ ช่วยผลักดันในการปรับขึ้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ

  ๕.๙ ต้องการให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในท้องถิ่น  
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  ๑๐๐  คน  
  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 
  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 
 
               ประชาชนทั่วไป                 เด็ก – เยาวชน              ผู้บริหาร ร.ร./ครู 
 
               ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน         อื่น ๆ  
 
  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย  
 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
 - หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  

โยธาธิการและผังเมืองจังหวดัระยอง เกษตรจังหวัดระยอง วัฒนธรรมจังหวดัระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวดั
ระยอง ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 
เขาชะเมา – เขาวง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด หัวหน้าส านักงานจังหวัด
ระยองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

- ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอ าเภอเมืองระยอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

 - สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  
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 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
    ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ได้รับทราบถึงประเด็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านเพ และลงพ้ืนที่
เยี่ยมชมและรับทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น” ต าบลตะพง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าประเด็นเรื่องร้องเรียนของพ่ีน้อง
ประชาชนที่ยังด าเนินการไม่ส าเร็จ อีกทั้งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการรวม
พูดคุยกับประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และต้องการสะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ โดยบรรยากาศในการพูดคุยมีความเป็น
กันเอง  

 
    ๘.๓ เชิงเวลา  
   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

 
   อื่น ๆ .......................................................................... 
   
 ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ  
                          

เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 
 
๙. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 
๑๐. ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 - 
๑๑. สรุปสาระส าคัญ 
 

สรุปสาระส าคัญ 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
 

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคตะวนัออก น าโดย พลเอก 
วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง (หัวหน้าคณะ) พร้อมด้วย คณะสมาชิกวุฒิสภา 
ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง พลเอก วสันต์ สุริยมงคล พลเอก 
ธงชัย สาระสุข นางดวงพร รอดพยาธิ์ นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และ นายอุดม วรัญญูรัฐ คณะกรรมการฯ 
พร้อมด้วย นางสาวชนิดา จันทรนคร  ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคกลาง ผู้แทน

 
 

  
 

จุดที่ ๑ ณ เทศบาลต าบลบ้านเพ 
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ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๘ ร่วมลงพ้ืนที่ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ซึ่งประเด็นการหารือ มีดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดระยอง ประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตร

และภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
กลยุทธ์ : 
๑) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง 

กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
๒) พัฒนาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และหลากหลาย 
๓) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
๔) สร้างจิตสานึก/กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
๕) ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือฟ้ืนฟูภาพลักษณ์

และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น 
๖) เสริมสร้างการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับความเชื่อมั่น

แก่นักท่องเที่ยว 
๗) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง/ทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
๑. มุ่งสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการประยุกต์ ใช้ MODEL BCG 

ในการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม/บริบทของพ้ืนที่ โดย

ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน (รัฐบาลประกาศส่งเสริมวัฒนธรรม  
๕ F ได้แก่ FOOD FILM FASHION FIGHTING FESTIVAL) 

ทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในระยะต่อจากน้ีไป.... 
๑. เตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่น 
๒. ท างานเชิงรุกและบูรณาการ 
๓. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรี 
    - Soft Power 
    - BCG 
    - Medical & Wellness 
    - Film Industry 
 
จากนั้น นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านเพ ได้รายงานข้อมูลทั่วไปเชิงพ้ืนที่และสถานที่

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลบ้านเพ โดยได้น าเสนอข้อมูลท่าเทียบเรือที่ส าคัญที่อยู่ในพ้ืนที่ จ านวน ๖ แห่ง 
ได้แก่ ท่าเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง ท่าเรือองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพ ๑ แห่ง และ
ท่าเรือเอกชน ๔ แห่ง ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเพมีความประสงค์จะพัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือเทศบาล
ต าบลบ้านเพ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ 
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๑) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านเพ พร้อมอาคารส านักงาน และ 
๒) โครงการปรับปรุงภูมิทัศบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลต าบลบ้านเพ    

      ท่าเทียบเรือเทศบาลต าบลบ้านเพ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อปี ๒๕๔๗ เพ่ือมาด าเนินการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓.๕ ล้านบาท ขนาดความกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
ซึ่งปัจจุบันช ารุดทรุดโทรมตามสภาพที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานเกือบ ๒๐ ปีแล้ว และที่ผ่านมาได้
พิจารณาเห็นว่าพ้ืนที่ท่าเทียบเรือมีความคับแคบไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ทั้งเรื่องการจอดรถ  
สิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจระหว่างพักรอ ดังนั้น จึงได้ท าเรื่องเพื่อขออนุญาตใช้พ้ืนที่
จากกรมเจ้าท่าเพื่อจะท าการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่โดยรอบท่าเทียบเรือบ้านเพ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ได้ 
เมื่อปี ๒๕๖๑ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานกับส านักงานโยธาธิการและผังเมืองในการศึกษา
ออกแบบเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายที่ส าคัญคือ ๑) สร้างสถานที่จอดรถ 
๒) สร้างสะพานขึ้น-ลง ๓) ปรับปรุงพ้ืนและหลังคา ๔) สร้างสวนสาธารณะ (สวนหย่อม) โดยใช้
งบประมาณกว่า ๑๓๐ ล้านบาท ซึ่งยังขาดงบประมาณในการด าเนินการ 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า โครงการที่เสนอนั้นเป็น
โครงการที่ดีที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพ้ืนที่ได้มากขึ้น และเห็นว่าเป็นจ านวนเงินที่ไม่ได้มากนัก  
ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ระดับจังหวัด ดังนั้น ขอให้มีความชัดเจนก่อนว่า พ้ืนที่จุดใดจะปรับปรุงสิ่งใด 
จุดใดจะจัดท าเป็นสถานที่ส าหรับจอดรถ จุดใดจะสร้างเป็นสวนสาธารณะ เหล่านี้เทศบาลจะต้องไป
ออกแบบและเขียนแผนการพัฒนาอย่างชัดเจน เพ่ือจะได้น าเสนอไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ได้ขอให้เทศบาลต าบลบ้านเพ เขียนโครงการ โดยระบุ
งบประมาณให้ชัดเจนในทุกจุด และจุดใดที่อยู่ในอ านาจของเทศบาลที่สามารถจะจัดท าเองได้ จุดใดที่
จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนใด ในปีงบประมาณใด โดยเร่งเสนอมายังจังหวัด
ระยองต่อไป 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านเพ ได้น าเสนอถึงปัญหาในพ้ืนที่ที่ต้องการให้ส่วนราชการช่วย
เข้าไปแก้ไข คือ  

เรื่องที่ ๑ ประชากรของบ้านเพมีอาชีพประมงเป็นหลัก ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนและยุบเลิก
อาชีพนี้ไปเป็นจ านวนมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกฎหมายด้านแรงงาน เพราะที่ผ่านมาใช้แรงงาน
ต่างด้าวกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งประมงพ้ืนบ้านยังเป็นแหล่งสร้างอาหารทะเลสดเพ่ือบริการ
นักท่องเที่ยวเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าพ้ืนที่ และเป็นจุดขายของเทศบาลต าบลบ้านเพ ตรงนี้ 
ต้องการให้เกิดการอนุรักษ์อาชีพนี้ไว้ไปสู่ลูกหลาน 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการฯ เรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวนั้น ขอให้จัดส่ง
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมมายังวฒุิสภา พร้อมระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขมาให้ชัดเจน เพราะเรื่องนี้เปน็
ปัญหาในหลายพ้ืนที่ ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานก าลังเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาทางออกให้กับพ่ีนี้อง
ประชาชนต่อไป  

เรื่องที่สอง ปัญหานักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเป็นนอมิมี (อ าพรางชื่อ) เพ่ือท าธุรกิจการท่องเที่ยว 
ครบวงจรทั้ง โรงแรม ร้านอาหาร สปา สร้างแพ็คเกจลดราคาดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวกลุ่มธุรกิจ  
ในเครือ สร้างส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจของคนไทย 
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ท่องเที่ยวจังหวัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า ทัวร์ศูนย์เหรียญท่ีเกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่ง 
เกิดจากระเบียบกฎหมายที่ปล่อยให้เกิดนอมิมี มาเช่าซื้อและเป็นเจ้าของกิจการต่าง ๆ ได้  เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนในการใชร้ะเบียบกฎหมาย แต่สิ่งที่สามารถท าได้คอื การส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพท่ีมี
ก าลังซื้อ กลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัวที่มีก าลังใช้จ่ายสูง ให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย และการรวมกลุ่ม 
เพื่อจัดทัวร์ท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มธุรกิจของคนไทย ซึ่งภาคธุรกิจต้องร่วมมือและผลักดันไปด้วยกัน เพื่อให้
เกิดมาตรฐานการบริหาร คุณภาพการบริการ ความปลอดภัย  

 
     
 
 ๑. จากกรณีที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้รับเรื่องร้องเรียนจากจังหวัดว่าไม่สามารถ
บูรณาการกับส่วนราชการได้อย่างเต็มที่นั้น วุฒิสภาได้มีการเสนอและเร่งรัดไปที่รัฐบาล จนขณะนี้รัฐบาล
ได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งทุกกระทรวง 
ทบวง กรม จะท าหรือมีแผนงานโครงการอะไร ต้องประสานงานกับจังหวัดและพื้นที่ก่อน เพื่อน าแผนงาน
ไปบูรณาการร่วมกัน โดยความมุ่งหมายคือ ให้บูรณาการตั้งแต่ระดับต าบล ดังนั้น ขอฝากส่วนราชการ
จังหวัดทุกระดับ การท าแผนงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ ต้องมีการบูรณาการ
กับส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ การท าแผนระดับพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนต าบล) หน่วยงานที่ต้องเข้าไปรว่ม
บูรณาการ ได้แก่ นายอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล สาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาสังคม
ระดับอ าเภอ พัฒนาชุมชนอ าเภอ เกษตรอ าเภอ อสม. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ เมื่อได้รับ
งบประมาณมา แต่ละส่วนราชการก็น าไปพัฒนาตามแผนงานที่ได้บูรณาการร่วมกัน 
 ๒. ขอให้ท่องเที่ยวจังหวัดช่วยจัดท าข้อมลูเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้และส่งกลับมายังวุฒิสภา คือ 

 ๒.๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองในภาพรวม  
 ๒.๒ การพัฒนาท่าเทียบเรือบ้านเพและบริเวณโดยรอบอยู่ในส่วนไหน มีความคืบหน้าในการ

ด าเนินการอย่างไร และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองในภาพรวม
อย่างไร 

 ๒.๓ การแก้ไขปัญหาที่ดินบนเกาะเสม็ด 
 ๒.๔ นโยบาย/แนวคิด/แผนการพัฒนาถนนเรียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
 ๒.๕ รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องแรงงานประมง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา 
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ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๑ 
ณ เทศบาลต าบลบ้านเพ 
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 จากนั้น คณะกรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมชมท่าเทียบเรือบ้านเพ เพ่ือติดตามประเด็นการพัฒนา  
ท่าเทียบเรือบ้านเพ   
 

         
 

         
 

         
   

******************************** 
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จุดที่ ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น”  
         ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 

 
 
 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะฯ เดินทางลงพ้ืนที่เยี่ยมชมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สวนยายดา- 
เจ๊บุญชื่น” ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พร้อมร่วมพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง อาทิ เกษตรจังหวัด ร่วมพูดคุยและ
ให้การต้อนรับ สรุปได้ดังนี้ 
 จังหวัดระยองเป็นจังหวัดชายฝั่งภาคตะวันออก การคมนาคมสะดวก ระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครเพียง ๑๗๙ กิโลเมตร มีที่พักเพ่ือการผ่อนคลาย โรงแรม โฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ น้ าตก ภูเขา ทะเล วัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารทะเล รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเพ่ิมศักยภาพ 
แก่เกษตรกรให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ สร้างเครือข่ายกับชุมชน การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว ตลอดจนได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัดระยอง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน ๘๑ แหล่ง  
 ผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดระยอง มีความหลากหลายของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ความโดดเด่นที่แตกต่าง โดยเฉพาะการเรียนรู้วิถีเกษตรของชุมชน การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการ
ด าเนินกิจกรรมให้ เกิดการเรียนรู้  ควบคู่กับการอนุรักษ์เ พ่ือไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนและ
สภาพแวดล้อม ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองได้ด าเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว  
เชิงเกษตรให้มีคุณภาพและบริการที่ดี มีมาตรฐาน เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายภาคี การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว เพ่ิมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ิมโอกาสทาง
การตลาดและสถานที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร รวมถึงชุมชนโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิในพื้นที่ และต่อยอด 
ไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยวต่อไป 

แนวทางการพัฒนา 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๑) ด าเนินการในรูปวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม ชุมชน หมู่บ้าน 
๒) มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น สภาพพ้ืนที่ ภูมิทัศน์ การคมนาคม 

ความพร้อมชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ 
๓) มีกิจกรรมการเกษตรที่โดดเด่น หรือมีนวัตกรรมด้านการเกษตรเป็นจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยว 

เช่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางการเกษตร วนเกษตร การท านา การผลิตพืช การเลี้ยงผึ้ง การปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม ศิลปหัตถกรรม การแปรรูปสินค้าเกษตร หรือภูมิทัศน์ที่สวยงาม ฯลฯ 

๔) มีความปลอดภัยทั้งในด้านการเดินทาง การอยู่พักค้าง การร่วมกิจกรรม 
๕) การคมนาคมสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปถึงหมู่บ้านได้ง่าย 
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๖) ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลักหรือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น น้ า ตก ถ้ า วัด 
๗) ชุมชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 

สวนยายดา – เจ๊บุญชื่น 
 

กิจกรรมเด่น : เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตไม้ผลคุณภาพ 
การลดต้นทุนการผลิต ธนาคารน้ า ใต้ดิน การใช้พลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์) การใช้นวัตกรรมบริหาร
จัดการน้ า เพ่ือการเกษตร ตรวจวิเคราะห์และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร กิจกรรมชมสวนผลไม้ ทุเรียน เงาะสองพันหนึ่งร้อยปี มังคุด
หวานฉ่ า ช้อป ชิม แชะ กับผลไม้รสเลิศ ถ่ายภาพจุดเช็คอินมากมาย แนะน า อาหารพ้ืนถิ่นจังหวัดระยอง 
การบรรยายประวัติความเป็นมาของสวน และเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช 

ประวัติ 
สวนยายดา เป็นสวนที่ได้รับมรดกมาจากบรรพบุรุษ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ เจ้าของสวนคือ  

คุณบุญชื่น โพธิแก้ว หรือป้าชื่น เดิมทีสวนยายดาเป็นสวนผลไม้ที่ปลูกทุเรียนและเงาะเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 
๒๕๔๕ สวนยายดาจึงได้เข้าร่วมโครงการ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรต าบลตะพง จ.ระยอง โดยความ
ช่วยเหลือจาก ส านักงาน ททท. ภาคกลางเขต ๔ ระยอง ได้จัดให้รายการที่นี่ประเทศไทยเข้ามาถ่ายท า
และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ จึงท าให้สวนยายดาเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลสถานที ่
สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น เป็นสวนผลไม้ผลแบบผสมผสาน มีกิจกรรมชมสวนบุฟเฟต์ กินอิ่มนอนเล่น

ได้ทั้งวัน พร้อมส้มต าบุฟเฟต์ มีการบริการจัดคณะทัวร์ รับประทานอาหารในสวน มีผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอด 
และทุเรียนกวนจากสวนยายดา ท าเอง สูตรลับเฉพาะ กรอบ อร่อย มีกะปิระยองแท้ ท าเองแบบดั้งเดิม 
และมีการจ าหน่ายผลไม้สด ๆ 

สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น จ.ระยอง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๑ รางวัลดีเด่น 
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เที่ยวชมสวนผลไม้ แบบผสมผสาน ชิมสละพันธุ์สุมาลี หวาน หอม อร่อย มีให้กิน
ตลอดทั้งปี  

ส่วนผลไม้อื่น ๆ จะผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ช่วงที่มีทุเรียน เงาะ มังคุด จะมีบุฟเฟต์ผลไม้ ให้กิน
ไม่อั้น 

โปรแกรมการท่องเที่ยว 
- เดือน ธันวาคม-มกราคม มาชมดอกทุเรียนบาน ดูวิธีผสมเกสรทุเรียน เงาะ สละ   
- เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม เป็นฤดูมะปรางหวานมะยงชิด       
- เดือน เมษายน - มิถุนายน จะเป็นช่วงที่ผลไม้ออกพร้อมกันมากที่สุด กิจกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ 
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    ประเด็นการหารือและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
 

เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวถึงภาพรวมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของกรม
ส่งเสริมการเกษตร มีการจัดท าโครงการนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดในลักษณะ
ของการท่องเที่ยว ผู้ที่มาใช้บริการจะได้รับสินค้าเกษตรที่มีคณุภาพ ราคาที่เป็นธรรม ผู้มาเที่ยวชมจะไดช้มิ 
ได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากชุมชน ได้รับองค์ความรู้ การบริหารจัดการสวน และการดูแลสภาพแวดล้อม 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ การกระจายผลไม้ที่มีปัญหาล้นตลาด เช่น 
มังคุด เงาะ ลองกอง ท าให้ระบายสินค้าออกได้ดี เพราะผู้ซื้อเข้ามาถึงที่ นอกจากนี้ ยังมีการขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ร่วมด้วย ในส่วนของการพัฒนาต่อยอดจะมีการบูรณาการในการท างานร่วมกับจังหวัด 
ท้องถิ่น และการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวสวนต่าง ๆ ของจังหวัด ทั้ง ๒๖ สวน ส าหรับ
คนที่สนใจเข้ามาดู มาทดลองใช้ชีวิตความเป็นชาวสวน เรียนรู้ในเรื่องวิธีการปฏิบัติได้ 

คุณบุญชื่น โพธิแก้ว (เจ้าของสวน) กล่าวว่า เมื่อเราเริ่มต้นท าสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านไป  
๓ สัปดาห์ นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ชม ชิม เป็นจ านวนมาก จนกระทั่งทุเรียนในสวนไม่พอขาย เราไม่ได้
คิดไกล เพียงแค่คิดว่าต้องการให้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อของ จนกระทั่งเกษตรจังหวัดเข้ามาช่วยพัฒนา มีป้าย
แนะน า มีการโฆษณา ท าให้ทุกคนรู้จักชุมชน ได้ขายสินค้า คนในชุมชนสามารถขายสินค้าได้ และมีการ 
ต่อยอดไปสู่การท าโฮมสเตย์ที่พัก การท าเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นทางออก
อย่างยั่งยืน 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร รองประธานกรรมการฯ สอบถามว่า ได้มีการควบคุณคุณภาพของ
สินค้าเกษตรหรือไม่ และมีการประเมินหรือไม่ว่าสิ่งที่เราท าประสบความส าเร็จหรือไม่ หากเทียบกับที่
รัฐบาลสนับสนุนให้ 

เกษตรจังหวัดระยอง ชี้แจงว่า มีการควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยสินค้าที่เราจะเก็บขายนั้น 
จะต้องเป็นผลไม้ที่แก่เท่านั้น ส าหรับงบประมาณที่ได้รับเป็นงบประมาณเพ่ือด าเนินการในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ และการจัดท าป้าย รวมถึงการจัดส่งไปอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ ซึ่งในเรื่องของ
งบประมาณในการสนับสนุนการผลิต และต้นทุนการผลิตต่าง ๆ นั้น รัฐไม่ได้สนับสนุนในส่วนนี้ รวมถึง
โครงสร้างต่าง ๆ รัฐก็ไม่ได้สนับสนุน ส าหรับประมาณในการประเมินศักยภาพของเกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพียง ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยมาก ส่วนหนึ่งก็ผลักดันไม่ยังงบจังหวัด  
เพื่อน ามาพัฒนาเกษตรกรในมีประสิทธิภาพ  

คุณบุญชื่น โพธิแก้ว (เจ้าของสวน) กล่าวถึงปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานเกษตร ปัญหาปุ๋ยยาราคาแพง ปัญหาแหล่งน้ าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ  

ส าหรับการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าข้อมูลความคืบหน้าไปด าเนินการช่วยเหลือ
ผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
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ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๒ 
ณ “สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น” ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง 
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